



ที่ สอ.มสธ. 619 /2565

6 กรกฎาคม 2565

เรื่อง มาตรการในการดำเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จำกัด

ตามที่ได้มีการเสนอข่าวการทุจริตของสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งตามสื่อสิ่งพิมพ์ และทางสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบกับความห่วงใยของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จำกัด ในกรณีดังกล่าว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จำกัด ชุดที่ 41 ขอเรียนว่า สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินงานมาด้วยดีมาโดยตลอดระยะเวลา 41 ปี ได้มีการพัฒนาการดำเนินงานและปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต จนประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนทางธุรกรรมจากสหกรณ์ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา ดังนี้

1. จัดทำระบบให้บริการสมาชิกแบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเป็นแอปพลิเคชัน STOU Saving สำหรับระบบ Android และ STOU COOP สำหรับระบบ IOS เพื่อให้สมาชิกใช้บริการและตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

2. จัดทำเว็บไซต์สหกรณ์ <https://sccl.stou.ac.th> ระบบสารสนเทศบริการสมาชิก เพื่อให้สมาชิกใช้บริการและตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ทางออนไลน์

3. จัดทำหนังสือยืนยันทุนเรือนหุ้น เงินฝาก และเงินกู้ของสมาชิกทุกคน เพื่อส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

4. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่สหกรณ์เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภทของสมาชิก ยกเว้นสมาชิกกู้เงินโดยใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน สหกรณ์จะเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสมาชิกไว้ในห้องมั่นคงของสหกรณ์เท่านั้น

5. กำหนดมาตรการลงนามในเอกสารทางการเงิน อาทิเช่น เช็ค ใบถอนเงินฝากธนาคาร เป็นต้น ต้องมีการลงนามร่วมกันจากผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายแรก คือ ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ ฝ่ายที่สอง คือ เภรณูญิกหรือเลขานุการ และฝ่ายที่สาม คือ ผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ โดยห้ามให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงนามไว้ล่วงหน้าก่อนมีการทำธุรกรรมทางการเงินจริง

ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ขอยืนยันว่าจะดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการของสหกรณ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณในความห่วงใยของสมาชิกทุกท่าน

(ดร. ทนงศักดิ์ ศิริรัตน์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จำกัด